

## HANA - ว่ากันอีกซักรั้ง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในลิสจั่วหัว...

ก็น่าจะเคยบาดตาเขียนกันไปบ้างแล้ว หรือไม่ก็อาจจะอยู่ในเรื่องของบทวิเคราะห์ด้านปัจจัยทางเทคนิคที่เหนือเมฆทำออกมาทุกวัน จนไม่รู้ว่่าหุ้นไหนอยู่วันไหน และจะมีขึ้นหรือลงอย่างไร หลักใหญ่ไม่ได้อยู่ตรงนั้น... หลักสำคัญในทางเทคนิค ถ้าผิดทางในเชิงร้าย ต้องกล้าตัดใจทิ้ง แต่ถ้าทิ้งไปแล้ว เกิดจะพลิกกลับมาเป็นเชิงบวกได้ใหม่ ก็ต้องกล้าได้กล้าเสีย เพราะที่เสีย อาจจะเสียแค่หนึ่ง แต่ถ้าจะได้ แนวโน้มอาจจะได้ถึงห้า... จึงเป็นที่มาว่า ต้องลองกันอีกซักรั้ง ละนะ ส่วนเรื่องของตลาด มีแววจะลองกันอีกซักรั้งด้วยไหม อันนี้ ก็อย่างที่เคยกล่าวจะครบ มุมมองของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันจริงๆ แต่ในมุมมองของเหนือเมฆ เอาประเด็นข้อสังเกต ที่เคยกล่าวไว้หรือ ให้ดูกันก่อนหน้านี้ไปแล้วว่า จะมีอะไรที่ต้องเอามาไว้ในกระบวนการวิเคราะห์บ้าง... อะ เมื่อจำกันไม่ได้ ขอแรก การต่ำกว่า 1520 คืออะไร ตามมาด้วยข้อสอง การลงต่ำกว่า 1461 แนวโน้มเรียกว่าอย่างไร และสุดท้าย การมีจุดต่ำ ที่ต่ำกว่า 1455 แล้วจะอ่านคลื่นเป็นแบบไหน... นี่ยังไม่รวมสัญญาณย่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ยในรูปแบบต่างๆ และระดับนัยสำคัญต่างๆ ที่หลุดลงมาก่อนหน้านี้ ถ้าจะขึ้น ก็ต้องไปวัดกันในระดับต่างนั้นแหละครับ เอาที่แรกก่อนเลย 1455 แถวๆ นี้แหะ จะยืนได้จริงหรือไม่ หรือ จะรวมๆ ไปกับ 1461 ด้วยก็ได้ ก็กลายเป็นว่า วันนี้ระดับ 1455-1461 จะเป็นพื้นที่ วัดใจกันด้านแรกเลยในวันนี้... ซึ่งถ้ายืนได้ ก็จะมีช่องว่างที่เราดูๆ กันไว้ต่อก็คือ 1490 แล้วแถวๆ 1500-1510 อีก ถ้าขึ้นไปได้ ช่องการเล่น ก็จะไม่เท่าไรนะ แรงกดดันจะเริ่มมี

### ดูตามเกม...

ว่ากันตามเทคนิคอย่างเดียวเลยนะ ยังไม่ต้องเอาอะไรมาคิดในตอนนี่ เพราะเริ่มจะเห็นแนวค่างเงินบาท ที่อาจจะไม่เอื้อเอาก็ได้... ดังนั้น มองไปที่สัญญาณ ถ้าไม่ใช่ เขาก็จะบอกเอง

แนวรับ : ...64.0-62.0 รอบนี้ ห้ามต่ำกว่า 60.0 ไว้ก็พอ

เป้าหมาย : ...70.0-72.0 ผ่านไปได้ แนวโน้มจะมองยาว ๆ

### Price Chart...(HANA)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น HANA... ไม่ค่อยจะได้ดูกันบ่อยนะครับ ในเรื่องของภาพรายสัปดาห์ ซึ่งถ้ากราฟพาดู จะเห็นเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ย เป็นภาวะกระทิงเหมือนกัน และยังมีรูปแบบราคา ที่ถือว่าเป็นแนวโน้มเชิงบวก หรือ คาดหวังการขึ้นต่อเนื่องได้ แบบการขึ้นในรอบก่อนหน้าที่จะมีการพักตัว.. เรียกว่า อาจจะมีแนวการขึ้นยาวๆ กันอีกทะลอกก็ว่าได้ ดังนั้น ราคาแถวๆ นี้ แม้จะดูว่าสูง แต่โอกาสที่จะไปสูงกว่า ก็เริ่มจะมีความเป็นไปได้ ก็แค่หาทางหนีมือไว้ ซึ่งก็คือ การลงมาต่ำกว่า 60.0 อีกครั้งนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นไปไม่ไหวแล้วจริงๆ หรือ หลอกให้เราเข้าไปรับของรอบแล้วรอบเล่า... ของอย่างนี้ รอบเดียวเสียแค่หนึ่ง แต่ถ้าได้มา ก็อาจจะได้ถึงห้า มันก็คุ้มค่าอยู่